

Thông Báo về Lãnh Đạo chương Trình Highly Capable

Kính gửi các phụ huynh và nhân viên SPS,

Tôi vui mừng thông báo Tiến sĩ Paula Montgomery là Giám đốc mới cho Seattle Public Schools (SPS) Highly Capable. Tiến sĩ Montgomery là một nhà giáo dục và lãnh đạo trường thành công với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Cô đã dành 12 năm qua với tư cách là hiệu trưởng của trường trung học cơ sở Jane Addams, tập trung vào việc tiếp cận công bằng với nền giáo dục chất lượng cao cho mọi học sinh.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Tiến sĩ Montgomery đã là trụ cột trong việc cải cách và thiết lập nhiều quy trình — bao gồm các dịch vụ Highly Capable— để đảm bảo sự thành công cho học sinh và giáo viên. Trong số nhiều thành tựu của mình, cô đã tạo ra các hệ thống hỗ trợ và tăng tốc nhiều tầng cho môn đọc, toán và học tập cảm xúc xã hội tại mỗi trường mà cô lãnh đạo. Tại trường trung học cơ sở Jane Addams, Tiến sĩ Montgomery là một phần không thể thiếu trong việc thực hiện [cluster group learning model](#) để cung cấp các dịch vụ Highly Capable.

Cô nhận bằng tiến sĩ vào năm 2024 từ University of Washington's Leadership for Learning, Educational Policy, and Leadership Program (L4L) với trọng tâm là Thực hành Hòa nhập và hai lần sinh viên xuất sắc.

Với tư cách là Giám đốc của bộ phận Highly Capable, Tiến sĩ Montgomery sẽ tập trung vào việc làm việc với học sinh, phụ huynh và nhân viên để tăng cường sự hiểu biết, minh bạch và tin tưởng về các dịch vụ Highly Capable của học khu. Cô sẽ tiếp tục sứ mệnh của bộ phận bằng cách quản lý cấu trúc tổng thể cho các quy trình xác nhận, tuyển dụng, giới thiệu và việc đủ điều kiện và cung cấp một loạt các dịch vụ cho những học sinh có tiềm năng hoặc hiện đang vượt quá các tiêu chuẩn của tiểu bang K-12.

Tiến sĩ Montgomery chuyển sang vai trò mới của mình ngay lập tức trong khi cũng kết thúc năm học tại Trường Trung học Cơ sở Jane Addams. Cô đảm nhận trách nhiệm Giám đốc Highly Capable toàn thời gian vào ngày 1 tháng 7.

Hãy cùng tôi chào đón Tiến sĩ Montgomery!

Trân trọng,

Dr. Rocky Torres-Morales
Associate Superintendent
Seattle Public Schools